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 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566  
ของ 

บริษัท ทีพไีอ โพลนี เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
วนัที่  20 เมษายน 2566 

ณ ห้องประชุมช้ัน 9 อาคารทีพไีอ ทาวเวอร์ 
เลขท่ี 26/56 ถนนจันทน์ตดัใหม่  แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 

 
เร่ิมการประชุมเวลา  15.00  นาฬิกา 
 

นางสาวจุฑามาศ สุโรจน์รัตน์ ท าหน้าท่ีพิธีกรในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 
(“พธีิกร”) ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่  

 
 เน่ืองจากตั้งแต่ช่วงตน้ปี พ.ศ.2563 จนถึงปี พ.ศ. 2565  สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส 

COVID-19 เกิดข้ึนทัว่โลก  โดยเฉพาะในประเทศไทยเองไดรั้บผลกระทบต่อการด ารงชีวิตประจ าวนัของ
ประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมาก  จนกระทั่งตน้ปี พ.ศ. 2566 จนถึงปัจจุบัน ถึงแม้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัส COVID-19 จะสามารถควบคุมไดใ้นลกัษณะของการระบาดแบบโรคพื้นถ่ินก็ตาม  แต่
เน่ืองจากเพื่อเป็นการไม่ประมาทต่อการแพร่ระบาดของโรคดงักล่าวเกิดข้ึนรุนแรงซ ้ าข้ึนมาอีก    บริษทัฯ 
จึงไดก้ าหนดมาตรการและแนวปฏิบติัส าหรับผูเ้ขา้ร่วมประชุมตามขอ้ก าหนด แนวทาง และค าแนะน า
ของส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพื่อสุขอนามยัของผูเ้ขา้ร่วมประชุมและป้องกันการแพร่
ระบาด อนัอาจก่อให้เกิดความล่าชา้และท าให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไม่ไดรั้บความสะดวก นอกจากน้ีบริษทัฯ 
ยงัจ าเป็นตอ้งควบคุมให้การประชุมสั้นกระชบัเพื่อลดเวลาท่ีคนจ านวนมาก มารวมอยูใ่นสถานท่ีเดียวกนั 
และจดัสถานท่ีให้มีการเวน้ระยะห่างระหว่างบุคคลอยา่งน้อย 1 เมตรทุกจุด  ซ่ึงท าให้ไม่สามารถรองรับ
คนจ านวนมากได้ บริษทัฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากผูถื้อหุ้นและหรือผูรั้บมอบฉันทะ (“ผูเ้ข้าร่วม
ประชุม”) ดงัน้ี 
มาตรการและแนวปฏิบัติส าหรับการประชุม 
             1. การคดักรองและการลงทะเบียน  
                 กรณีท่านผูถื้อหุ้น และหรือผูรั้บมอบฉนัทะประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง ขอความกรุณา
ผูเ้ข้าร่วมประชุมท าความเข้าใจมาตรการและแนวทางปฏิบัติตนในการเข้าร่วมประชุม และขอความ
ร่วมมือ ในการปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนการคัดกรองโรคอย่างเคร่งครัด โดยไม่ปิดบัง
ข้อเท็จจริง ทั้ งน้ี  การปกปิดข้อมูลข้อเท็จจริงเก่ียวกับประวติัการเดินทางอาจถือเป็นความผิดตาม
พระราชบญัญติัโรคติดต่อ พ.ศ. 2558  
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     1.1 ผูเ้ข้าร่วมประชุมต้องตรวจวดัอุณหภูมิร่างกายผ่านเคร่ืองหรือกล้องตรวจวดั หากพบ
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสข้ึนไป หรือมีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น 
ไอ เจ็บคอ จาม มีน ้ ามูก เป็นตน้ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะพิจารณาด าเนินการให้เขา้ร่วมประชุมไดต้าม
ความเหมาะสม  

     1.2 ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้น/ผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นท่ีประสงค์จะเข้าประชุมไม่มีผลการ
ตรวจหาเช้ือไวรัส COVID-19 แสดงผลการตรวจแบบ RT-PCR (Real Time PCR) เป็นลบ(ไม่ติดเช้ือ)ท่ีมี
อายุไม่เกิน 72 ชัว่โมงจากสถานพยาบาลท่ีไดรั้บการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขหรือศูนยบ์ริการ
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส โคโรนา 2019 (ศบค.) มาแสดงต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ท่ี
ควบคุมดูแลการเขา้-ออกห้องประชุมผูถื้อหุ้น  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิให้ท่านตรวจหาเช้ือไวรัส COVID-
19 ดว้ยการใช ้Antigen Test Kit (“ATK”) ท่ีบริษทัฯ จดัเตรียมให ้ก่อนเขา้ร่วมประชุม 

      ในกรณีท่ีผลการตรวจเป็นลบ(ไม่ติดเช้ือ)  บริษทัฯ ขอให้ท่านเขา้ร่วมประชุมในสถานท่ีท่ี
บริษทัฯ จดัไวใ้ห้  และหากผลตรวจเป็นบวก(ติดเช้ือ)  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่อนุญาตให้ผูถื้อหุ้น/ผูรั้บ
มอบฉนัทะเขา้ภายในท่ีประชุม 

     อย่างไรก็ตาม ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าภายในท่ีประชุมได้เน่ืองด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น  
สามารถมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นเขา้ร่วมประชุมแทนได ้ โดยระบุความประสงคก์ารลงคะแนนในแต่ละวาระ
ในหนงัสือมอบฉนัทะ  รวมทั้งหากมีค าถามเก่ียวกบัวาระการประชุมใด สามารถส่งค าถามใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ี
ของบริษทัฯ ท่ีควบคุมดูแลการเขา้-ออกห้องประชุมผูถื้อหุ้น  โดยบริษทัฯ จะพิจารณาบนัทึกค าถามและ
ค าตอบในรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ตามความเหมาะสม 
                 1.3 บริษทัจะจดัให้มีการเวน้ระยะห่างระหว่างบุคคลอยา่งนอ้ย 1 เมตร เพื่อลดความแออดัของ
ผูเ้ข้าร่วมประชุมในจุดต่างๆ บริเวณสถานท่ีประชุม อาทิเช่น จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร และจุด
ลงทะเบียน รวมถึง จ ากดัจ านวนผูใ้ช้ลิฟท์ในแต่ละรอบ โดยผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งสวมหน้ากากอนามยั
ตลอดเวลาท่ีอยูใ่นอาคารและสถานท่ีประชุม และท าความสะอาดมือดว้ยแอลกอฮอลท่ี์บริษทัฯ จดัเตรียม
ไวต้ามจุดต่างๆ  
                 1.4 ผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งลงทะเบียนเขา้-ออกอาคารและสถานท่ีประชุม ตามแบบฟอร์มท่ีฝ่าย
อาคารทีพีไอทาวเวอร์ก าหนด หรืออาจใชโ้ทรศพัทมื์อถือสแกนรหัสคิวอาร์(QR Code) ผ่านแพลตฟอร์ม
ไทยชนะหรือมาตรการใชแ้อปพลิเคชนัท่ีทางราชการก าหนด โดยบริษทัฯ และหรือฝ่ายอาคารทีพีไอทาว
เวอร์จะจดัเตรียม QR Code ส าหรับลงทะเบียนเขา้ร่วมการประชุม ณ บริเวณจุดลงทะเบียน และส าหรับ
ลงทะเบียนออก ณ บริเวณทางออก ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกนัการแพร่ ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัส COVID-19  
                 1.5 ผูท่ี้ผา่นจุดคดักรองแลว้ และมีความประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัฯ จะมีการติด
สต๊ิกเกอร์ สญัลกัษณ์ไวบ้นเส้ือของท่านใหช้ดัเจนก่อนเขา้ร่วมประชุม โดยบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการ
ปฏิบติัตน ดงัน้ี  
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                       - สวมใส่หนา้กากอนามยัตลอดระยะเวลาท่ีเขา้ร่วมการประชุม  
                       - กรุณาลา้งมืออยา่งสม ่าเสมอดว้ยสบู่หรือแอลกอฮอลส์ าหรับลา้งมือ  
                       - หลีกเล่ียงการสมัผสับริเวณใบหนา้โดยไม่จ าเป็น  
                       - หลีกเล่ียงการใช ้หรือสมัผสัส่ิงของร่วมกบัผูอ่ื้น  
                       - หากมีไข ้อาการไอ จาม มีน ้ ามูก เจ็บคอ หายใจเหน่ือยหอบ ขอความกรุณาออกจากห้อง
ประชุม 
                 1.6 บริษทัฯ อนุญาตให้เฉพาะท่านผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีลงทะเบียนเท่านั้นเขา้ร่วม
ประชุมผูถื้อหุน้   โดยไม่อนุญาตใหผู้ติ้ดตามเขา้หอ้งประชุม  
                 1.7 บริษทัฯ ของดให้บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม และไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารและ
เคร่ืองด่ืมในบริเวณสถานท่ีประชุม เพื่อป้องกนัความเส่ียงจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสฯ  
             2. การเขา้ร่วมประชุม  
                 2.1 บริษทัฯ ไดจ้ดัท่ีนัง่ในหอ้งประชุม โดยเวน้ระยะห่างระหวา่งเกา้อ้ีประมาณ 1 เมตร ท าให้ท่ี
นัง่ในห้องประชุมหลกั มีจ านวนจ ากดัเพียง 50 ท่ีนัง่  และเม่ือท่ีนัง่ในห้องประชุมหลกัเต็มแลว้ ผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมจะไม่สามารถเขา้หอ้งประชุมหลกัไดอี้ก โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัท่ีนัง่ส ารองนอกหอ้งประชุม จึงใคร่ขอ
ความร่วมมือผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกคนนั่งตามท่ีนั่งท่ีก าหนดเท่านั้น (ไม่สามารถเลือกหรือเปล่ียนท่ีนั่งได้
ตลอดการประชุม)  ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ในการระบุตวั ควบคุม และป้องกนัการแพร่ระบาดของไวรัส  
                 2.2 บริษัทฯ จะงดการใช้ไมโครโฟนส าหรับการสอบถามในห้องประชุม ขอให้ผูเ้ข้าร่วม
ประชุมท่ีประสงคจ์ะสอบถาม โปรดเขียนค าถามลงในกระดาษส่งให้แก่เจา้หน้าท่ีแทน โดยบริษทัฯ จะ
ตอบค าถามในหอ้งประชุมเฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวกบัวาระท่ีมีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น  

 จากมาตรการการจดัประชุมดงักล่าวขา้งตน้ หากมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นจ านวนมากหรือเดินทาง
มาถึงพร้อมกนัหลายท่าน อาจท าให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอนต่างๆ  บริษทัฯ ตอ้งขออภยัในความไม่
สะดวกมา ณ โอกาสน้ี 

 
 ขณะน้ีเวลา 15.00 นาฬิกา บริษทัฯ มีผูถื้อหุ้นทั้งหมด 32,687 ราย จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้

ทั้งหมด 8,400,000,000 หุ้น มีผูถื้อหุ้นมาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองจ านวน 69 ราย จ านวนหุ้น31,497,326 
หุน้  และผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นมาประชุมแทนจ านวน 44 ราย  จ านวนหุน้6,219,778,424  หุน้ รวม
ผูถื้อหุ้นท่ีลงทะเบียนจ านวน113 ราย นบัจ านวนหุ้นรวมกนัทั้งส้ิน 6,251,275,750  หุ้น ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ
74.42  ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ ครบเป็นองคป์ระชุม  
 

 พิธีกร กล่าวแนะน ากรรมการบริษทัฯ ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัฯ 
และคณะท างานเลขานุการบริษทัฯ ท่ีเขา้ร่วมประชุมดงัน้ี 
 บริษทัมีกรรมการทั้งส้ิน 15 ท่าน  มีกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม คือ 
 1.   นายประชยั  เล่ียวไพรัตน์             ประธานกรรมการ 
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 2.   ดร.ประมวล  เล่ียวไพรัตน์              รองประธานกรรมการ 
 3.   นางอรพิน  เล่ียวไพรัตน์                 รองประธานกรรมการ 
 4.   นายภากร  เล่ียวไพรัตน์              กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 5.   นายภคัพล  เล่ียวไพรัตน์               รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
             6.   ดร.ปรกฤษฎ ์ เล่ียวไพรัตน์             รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
             7.   นายประหยดั  เล่ียวไพรัตน์             กรรมการ 
 8.   นางสาวภทัรพรรณ  เล่ียวไพรัตน์    กรรมการ 
 9.   นางณิธาวนั  เล่ียวไพรัตน์               กรรมการ 
             10. นางสาวมาลินี  เล่ียวไพรัตน์            กรรมการ 
 11. นายมนู  เลียวไพโรจน ์              ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
 12. ดร.ธีระพงษ ์ วิกิตเศรษฐ                  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ    

13. ดร.อภิชยั  จนัทรเสน                 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 14. นายขนัธ์ชยั  วิจกัขณะ               กรรมการอิสระ 

15. นายวนัชยั  มโนสุทธิ                กรรมการอิสระ 
 

คิดเป็นจ านวนกรรมการท่ีเขา้ประชุมร้อยละ 100    
 

  ผูบ้ริหารฯ และทีมงานผูดู้แลงานดา้นสายการบญัชีและการเงินเขา้ร่วมประชุม คือ 
  1. นางสาวกรุณา  เพิ่มศิริพนัธ์ุ        ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
             2. นางนฤมล  ฉตัรตะวนั                 รองผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายบญัชี บมจ.ทีพีไอ โพลีน 
                                                                      ซ่ึงเป็นบริษทัแม่ของบริษทัฯ 
             3. นายประเสริฐ  อิทธิเมฆินทร์        รองผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส สายบญัชีและการเงิน บมจ.  
                                                                                          ทีพีไอ โพลีน  ซ่ึงเป็นบริษทัแม่ของบริษทัฯ 
 

             คณะท างานเลขานุการบริษทัฯ เขา้ร่วมประชุม คือ 
             1. นางสาววีรนุช  ขิมข า          เลขานุการบริษทั 
             2. นายนิติสิทธ์ิ  จงพิทกัษรั์ตน์        ผูช่้วยเลขานุการบริษทั 
 

 ทีมงานผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ จาก บริษทั  เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั  เขา้ร่วมประชุม คือ  
 1. นายบุญญฤทธ์ิ ถนอมเจริญ   
 2. นายฐปนนัท ์ กระแสร์ 
 3. นายกิตติ  ไชยรบ  
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ทีมงานท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัฯ จากบริษทั เอสซีแอล นิชิมูระ แอนด ์อาซาฮี จ ากดั  เขา้ร่วม
ประชุมคือ  

 1. นายวีระ  ค ามี  
 2. นางศิริวรรณ  นพอาภรณ์  

               

 พิธีกรช้ีแจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียงต่อท่ีประชุมทราบดงัน้ี 
 1. ในการออกเสียงลงคะแนนจะนับ 1 หุ้น เท่ากบั 1 เสียง และผูถื้อหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพียงทางใดทางหน่ึงเท่านั้ น จะ
แบ่งแยกจ านวนหุน้เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงมิได ้ยกเวน้กรณีผูรั้บมอบฉนัทะจากผูล้งทุนต่างประเทศท่ี
แต่งตั้งใหค้สัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ 
 2. มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

    ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดัฯ ก าหนดวา่ เวน้แต่กฎหมายจะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
    - กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มี

คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
 3. เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนบัคะแนน บริษทัฯ ไดน้ าระบบบาร์โคต้มาใชใ้นการนบั
คะแนนเสียง   ผูถื้อหุ้นท่ีประสงคจ์ะลงคะแนนเสียงให้ท าเคร่ืองหมาย หรือ ×ในช่อง ลงคะแนนใน
บตัรลงคะแนนท่ีไดม้อบให้ตอนลงทะเบียน และเม่ือลงคะแนนเรียบร้อยแลว้จะมีเจา้หน้าท่ีไปรับบตัร
ลงคะแนนเพื่อน าไปนบัคะแนนต่อไป 

4. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ บริษทัฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุ้นและผูรั้บ
มอบฉนัทะท่ีเขา้ร่วมประชุมเฉพาะผูถื้อหุ้นท่ีออกเสียงไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น 
โดยการยกมือใหเ้จา้หนา้ท่ีไปเก็บบตัรลงคะแนน ส าหรับผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีออกเสียงเห็นดว้ย
ไม่ตอ้งส่งบตัรลงคะแนนโดยจะถือว่าผูไ้ม่ส่งบตัรลงคะแนนมีมติอนุมติัหรือเห็นดว้ยตามท่ีประธานฯ 
หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายเสนอ และบริษทัฯ จะเกบ็บตัรลงคะแนนเรียงตามล าดบัการลงคะแนนเสียง ดงัน้ี 

    ล าดบัแรก เกบ็จากผูถื้อหุน้ท่ีลงมติไม่เห็นดว้ย และ  
    ล าดบัท่ีสอง เกบ็จากผูถื้อหุน้ท่ีงดออกเสียง 
5. ส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีส่งบตัรลงคะแนน แต่ไม่ท าเคร่ืองหมายใดๆในช่องออกเสียงลงคะแนนถือวา่

มีมติอนุมติัหรือเห็นดว้ยตามท่ีประธานฯ หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายเสนอ  
    อน่ึง ผูถื้อหุ้นท่ีท าเคร่ืองหมายออกเสียงช่องลงคะแนนช่องใดช่องหน่ึงแลว้มีความประสงคท่ี์

จะเปล่ียนใจออกเสียงในช่องลงคะแนนช่องอ่ืน  กรุณาขีดฆ่าช่องท่ีไม่ประสงคจ์ะลงคะแนนพร้อมลงช่ือ
ก ากบัการขีดฆ่าดว้ยและท าเคร่ืองหมายในช่องลงคะแนนใหม่ 

    กรณีบตัรเสียจะถือวา่ผูถื้อหุน้งดออกเสียง 
    หากเป็นการส่งบตัรลงคะแนนผดิวาระถือวา่ท่านผูถื้อหุน้เห็นดว้ยกบัการลงมติในวาระนั้น 
6. การนบัผลการลงคะแนนเสียง 
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    6.1 เพื่อความรวดเร็วในการนบัผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระบริษทัฯ จะน าคะแนนเสียง
ของผูถื้อหุน้ท่ีออกเสียงไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง หรือ บตัรเสีย หกัออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ
หุน้ท่ีมาประชุมซ่ึงส่วนท่ีเหลือจะเป็นผูถื้อหุน้ท่ีออกเสียงเห็นดว้ย 

    6.2 ประธานฯ หรือผูท่ี้ประธานมอบหมายจะประกาศใหท่ี้ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียง
ทีละวาระเรียงตามล าดบัวาระการประชุม และเพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างรอการนับคะแนนเสียง 
ประธานฯ จะขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาวาระการประชุมล าดบัถดัไป 

     นอกจากน้ีเพื่อใหก้ารประชุมเป็นไปอยา่งโปร่งใส บริษทัฯ ขอเชิญผูแ้ทนจากบริษทั เอสซีแอล 
นิชิมูระ แอนด์ อาซาฮี จ ากดั และ บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั ร่วมเป็นสักขีพยานในการ
ตรวจนบัคะแนนเสียงบริษทัละ 1 ท่าน 

 
 พิธีกรเรียนเชิญ นายประชยั  เล่ียวไพรัตน์ ประธานกรรมการบริษทัฯ กล่าวเปิดประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ประจ าปี 2566 
 

             ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะทุกท่านท่ีให้ความสนใจมาร่วมประชุมใน
วนัน้ี และไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
 
วาระท่ี 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 
 
             ประธานฯไดม้อบหมายให ้นางสาววีรนุช  ขิมข า เลขานุการบริษทั เป็นผูแ้ถลงต่อท่ีประชุม 
 

นางสาววีรนุช  ขิมข า ไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
ประจ าปี 2565  ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2565  โดยส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวไดจ้ดัส่งไปยงั
ผูถื้อหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีแล้วซ่ึงการประชุมดังกล่าวมีระเบียบวาระการประชุม
ดงัต่อไปน้ี 
             วาระท่ี  1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 
 วาระท่ี 2   รับทราบรายงานกิจการประจ าปี 2564 
 วาระท่ี 3   คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2564 
 วาระท่ี 4   พิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนประจ าปี 2564 ส้ินสุด ณ วนัท่ี  
                                31 ธนัวาคม 2564 
 วาระท่ี 5   พิจารณาอนุมติัเร่ืองการจดัสรรทุนส ารอง และการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 
 วาระท่ี 6   พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565 
 วาระท่ี 7   พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
 วาระท่ี 8   รับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัฯ 
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วาระท่ี 9   พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 
 

             จึงใคร่ขอใหท่ี้ประชุมไดโ้ปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมดงักล่าว  
 
มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 
19 เมษายน 2565 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 -  เห็นดว้ย 6,252,338,225 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจ านวนเสียงทั้งหมด 
  ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 - ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจ านวนเสียงทั้งหมด 
  ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 - งดออกเสียง 55,500 เสียง  
                - บตัรเสีย 0 เสียง 
 
วาระท่ี 2 รับทราบรายงานกจิการประจ าปี 2565 
 
 ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทั
ในรอบปี 2565 ซ่ึงรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ดงักล่าว บริษทัฯไดจ้ดัท าแบบแสดงรายการขอ้มูล
ประจ าปี/รายงานประจ าปี 2565(แบบ 56-1 One Report) ตามรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR CODE) ในแบบฟอร์ม
หนังสือเชิญประชุม ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนังสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีแลว้  และประธานฯ ได้
มอบหมายให ้นายภคัพล  เล่ียวไพรัตน์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ รายงานสรุปใหท่ี้ประชุมทราบ 
 

นายภคัพล  เล่ียวไพรัตน์ ไดแ้ถลงใหท่ี้ประชุมทราบเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัส าหรับปี 
2565 ดงัน้ี 
 
ธุรกจิพลงังานและสาธารณูปโภค 

ในปี 2565 ปริมาณการใชไ้ฟฟ้าโดยรวมของประเทศมีประมาณ 197,209 ลา้นกิโลวตัต-์ชัว่โมง 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 3.54 จากปี 2564 ท่ีผา่นมา เน่ืองจากการยกเลิกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค 
COVID-19 ท าใหเ้กิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและเกิดการท่องเท่ียวในประเทศมากข้ึน การผอ่นคลายการ
ควบคุมการเดินทางระหวา่งประเทศท าใหภ้าคการท่องเท่ียวและบริการฟ้ืนตวั การใชไ้ฟฟ้าทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนเพิม่สูงข้ึน หลงัจากเปิดด าเนินงานใหบุ้คลากรกลบัไปท างานท่ีส านกังานตามปกติ การเปิดการ
เรียนการสอนของโรงเรียน สถานศึกษาตามปกติ ประกอบกบัเศรษฐกิจท่ีขยายตวัมากข้ึนท าใหเ้กิดการ
ผลิตสินคา้ท่ีเพิ่มข้ึนในภาคอุตสาหกรรม  
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ในปี 2565 บริษทัไดผ้ลิตและขายไฟฟ้าจ านวน 1,660 ลา้นกิโลวตัต-์ชัว่โมง ลดลง 333 ลา้น
กิโลวตัต-์ชัว่โมง หรือ ลดลงร้อยละ 16.71 จาก 1,993 ลา้นกิโลวตัต-์ชัว่โมง ในปี 2564 ท่ีผา่นมา โดย
แบ่งเป็น 

1. การขายไฟฟ้าใหแ้ก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ านวน 1,247 ลา้นกิโลวตัต-์ชัว่โมง

ในปี 2565 (คิดเป็นราคาขายเฉล่ีย 6.16 บาทต่อกิโลวตัต-์ชัว่โมง) ลดลง 173 ลา้นกิโลวตัต-์

ชัว่โมง หรือลดลงร้อยละ 12.22 จากจ านวน 1,420 ลา้นกิโลวตัต-์ชัว่โมงในปี 2564 (คิดเป็น

ราคาขายเฉล่ีย 6.18 บาทต่อกิโลวตัต-์ชัว่โมง)  

2. การขายใหแ้ก่ บริษทั ทีพีไอ โพลีน จ ากดั (มหาชน) จ านวน 413 ลา้นกิโลวตัต-์ชัว่โมง ในปี 

2565 (คิดเป็นราคาขายเฉล่ีย 3.80 บาทต่อกิโลวตัต-์ชัว่โมง) ลดลง 159 ลา้นกิโลวตัต-์ชัว่โมง 

หรือ ลดลงร้อยละ 27.85 จากจ านวน 572 ลา้นกิโลวตัต-์ชัว่โมง ในปี 2564 (คิดเป็นราคาขาย

เฉล่ีย 2.86 บาทต่อกิโลวตัต-์ชัว่โมง)  

เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายการเป็นผูผ้ลิตไฟฟ้าพลงังานสะอาดสีเขียว และเป้าหมาย Net Zero 
Greenhouse Gas Emission ของกลุ่มทีพีไอโพลีน รวมถึงลดผลกระทบจากราคาถ่านหินท่ีปรับตวัสูงข้ึน
อยา่งต่อเน่ือง บริษทัจึงไดเ้ปิดด าเนินการ เพื่อขายเช้ือเพลิงขยะใหแ้ก่โรงปูนซิเมนตข์องบริษทั ทีพีไอ โพ
ลีน จ ากดั (มหาชน)  เพื่อใชแ้ทนถ่านหิน  ส่งผลใหบ้ริษทัเป็นโรงงานก าจดัขยะชุมชน ท่ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ี
แห่งเดียวกนัท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก   

ในการน าเช้ือเพลิงขยะท่ีผลิตไดเ้พื่อใชเ้ป็นเช้ือเพลิงทดแทนถ่านหินนั้น โรงไฟฟ้า TG7 (ก าลงัการ
ผลิตไฟฟ้า 70MW) คาดวา่จะสามารถใชเ้ช้ือเพลิงขยะแทนถ่านหินได ้100 % ประมาณเดือนเมษายน 2566 
และบริษทัไดป้รับปรุงโรงไฟฟ้า TG8 (ก าลงัการผลิตไฟฟ้า 150MW)ใหส้ามารถใชเ้ช้ือเพลิงขยะแทนถ่าน
หินได ้100% โดยโครงการจะทยอยแลว้เสร็จในช่วงปี 2567-2568 ซ่ึงปัจจุบนัโรงไฟฟ้า TG8 สามารถใช้
เช้ือเพลิงขยะแทนถ่านหินไดป้ระมาณ 10-15%  โดยเม่ือโรงไฟฟ้า TG8 แลว้เสร็จในปี 2568 จะส่งผลให้
บริษทัเป็นผูผ้ลิตไฟฟ้าพลงังานสะอาดสีเขียว ซ่ึงสามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกไดเ้พิม่เติม
ดว้ย  

ปัจจุบนั บริษทัอยูร่ะหวา่งพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าขยะมูลฝอย จงัหวดัสงขลา ก าลงัการผลิต
ติดตั้ง 12 เมกะวตัต ์และโครงการโรงไฟฟ้าขยะมูลฝอย จงัหวดันครราชสีมา ก าลงัการผลิตติดตั้ง 12 เมกะ
วตัต ์ทั้ง 2 โครงการคาดวา่จะเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชยไ์ดใ้นปี  2567 

ณ วนัท่ี 24 พฤษภาคม 2565 บริษทัไดรั้บการข้ึนทะเบียนจากองคก์ารบริหารจดัการกา๊ซเรือน
กระจก (“อบก.”) รับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีลดลง (คาร์บอนเครดิต)  โดยมีจ านวนคาร์บอนเครดิต
คงเหลือ  765,297 ตนัคาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่า  

โดยในปี 2565 บริษทัไดรั้บขยะทุกประเภทรวมทั้งส้ิน 2.73 ลา้นตนั มาใชผ้ลิตเป็นเช้ือเพลิงใน
โรงไฟฟ้าของบริษทัและในโรงปูนซิเมนตข์องบริษทั ทีพีไอ โพลีน จ ากดั(มหาชน) ซ่ึงสามารถลดการ
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ปล่อยก๊าซเรือนกระจก (คาร์บอนรีดกัชัน่) จากการฝังกลบไดป้ระมาณ 6.34 ลา้นตนัคาร์บอนไดออกไซค์
เทียบเท่า   โครงการใหม่น้ี บริษทัก าลงัข้ึนทะเบียนกบั อบก. เพื่อรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีลดลง 

นอกจากน้ี บริษทัไดรั้บก าจดัมูลฝอยติดเช้ือโควิด-19 จ านวนทั้งส้ิน 14,986 ตนั โดยการเผาท าลาย
อยา่งถูกวิธีวนัต่อวนั  

 

ธุรกจิสถานีบริการน า้มันเช้ือเพลงิและก๊าซธรรมชาติ  
 ในปี 2565 ปริมาณการบริโภคน ้ามนัเช้ือเพลิงส าเร็จรูปของประเทศไทย มีจ านวน 136 ลา้นลิตร
ต่อวนั เพิ่มข้ึนร้อยละ 13.39 จากจ านวน 120 ลา้นลิตรต่อวนัในปี 2564 ท่ีผา่นมา เน่ืองจากภาครัฐและ
ภาคเอกชนกลบัมาท างานตามปกติท่ีส านกังาน  การเปิดด าเนินการของธุรกิจภาคบริการ การเปิดการเรียน
การสอนของโรงเรียนสถานศึกษาตามปกติ รวมถึงมาตรการกระตุน้การท่องเท่ียวของภาครัฐ มาตรการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวภายในประเทศ และการผอ่นคลายการควบคุมการเดินทางระหวา่งประเทศท าให้
ภาคการท่องเท่ียวฟ้ืนตวั ส่งผลใหป้ริมาณความตอ้งการใชน้ ้ามนัสูงข้ึน  

ส่วนปริมาณการบริโภคก๊าซธรรมชาติในปี 2565 มีจ านวนประมาณ 3,384 ตนัต่อวนั  เพิ่มข้ึนร้อย
ละ 8.01 จากจ านวน 3,133 ตนัต่อวนัในปี 2564 ท่ีผา่นมา เน่ืองจากผูใ้ชร้ถยนต ์NGV บางส่วนหนักลบัมา
ใช ้NGV จากผลกระทบจากราคาขายปลีกน ้ามนัมีการปรับตวัเพิ่มข้ึน 

ทั้งน้ี บริษทัมีปริมาณการขายน ้ามนัเช้ือเพลิงในปี 2565 จ านวน 10.0 ลา้นลิตร ลดลงร้อยละ 14.97 
จากจ านวน 11.8 ลา้นลิตรในปี 2564 ส่วนปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติในปี 2565 มีจ านวน 15.0 ลา้น
กิโลกรัม เพิ่มข้ึนร้อยละ 8.10 จากจ านวน 13.9 ลา้นกิโลกรัม ในปี 2564  
 ในปี 2565 บริษทัมีแผนส่งเสริมการขายผลิตภณัฑข์องกลุ่มบริษทัในทุกสถานีบริการ โดยคาดวา่
จะสามารถขายน ้ามนัเช้ือเพลิงและก๊าซธรรมชาติไดส้อดคลอ้งกบัทิศทางของอุตสาหกรรม  

อน่ึง ดว้ยความมุ่งมัน่ในการขบัเคล่ือนธุรกิจสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื ส่งผลใหใ้นปี 2565 ท่ีผา่นมา 
บริษทัไดรั้บรางวลั และการรับรองจากองคก์รท่ีเป็นท่ียอมรับในเร่ืองการส่งเสริมดา้นการพฒันาเพื่อความ
ย ัง่ยนื ซ่ึงเป็นผลส าเร็จจากการท่ีบริษทัไดน้ าคุณค่าแห่งความย ัง่ยนืมาขบัเคล่ือนการด าเนินธุรกิจ ดงัน้ี 

1) วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2565 บริษทัไดรั้บคดัเลือกใหเ้ป็น 1 ในบริษทักลุ่มหลกัทรัพย ์ESG100 ท่ีมี
ผลการด าเนินงานโดดเด่นดา้นส่ิงแวดลอ้ม สงัคม และธรรมาภิบาล (ESG) จากการประเมิน
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในปี 2565 โดยสถาบนัไทยพฒัน ์

2) วนัท่ี 19 สิงหาคม 2565 สถาบนัไทยพฒัน์ใหก้ารรับรองโครงการ ESG Credit ปี 2565 ส าหรับ
โครงการลงทุนสีเขียวของบริษทั ไดแ้ก่โครงการปรับปรุง Boiler ของโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงผสม 
70 MW (TG 7) และโครงการลงทุนขยายก าลงัการผลิตเช้ือเพลิงขยะ (โรงงาน 3) จ านวนรวม 
6,000,000 เครดิต 

3) วนัท่ี 10 ตุลาคม 2565 บริษทัไดรั้บคดัเลือกใหอ้ยูใ่นหุน้ย ัง่ยนื THSI (Thailand Sustainability 
Investment) ประจ าปี 2565 จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
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4) วนัท่ี 27 ตุลาคม 2565 บริษทัไดรั้บผลการประเมินการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัจดทะเบียน 
(Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) ประจ าปี 2565 โดยสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) ในระดบัดีมาก (Very Good) 

5) วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2565 บริษทัไดรั้บรางวลัเกียรติคุณ (Sustainability Disclosure Award) 
ส าหรับการเปิดเผยขอ้มูลความย ัง่ยนืประจ าปี 2565 จากสถาบนัไทยพฒัน์ 

 

ประธานฯ ขอให้ นางอรพิน เล่ียวไพรัตน์ รองประธานกรรมการบริษทัฯ รายงานในส่วนของ
รายงานความย ัง่ยืน และการเขา้ไปมีบทบาทแสดงความรับผิดชอบของบริษทัฯต่อสังคมหรือ ESG ให้ท่ี
ประชุมทราบ   

 

นางอรพิน เล่ียวไพรัตน์ ไดร้ายงานเร่ืองดงักล่าวขา้งตน้ดงัต่อไปน้ี 
 

ในปี 2565 ท่ีผ่านมา บริษทัเป็นหน่ึงในองคก์รชั้นน าท่ีให้ความส าคญักบัการเติบโตอย่างย ัง่ยืน 
โดยเช่ือมโยงเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ให้สอดคลอ้งกบักล
ยทุธ์ขององคก์ร เพื่อเติบโตอยา่งสมดุลในทุกมิติ โดยใหค้วามส าคญักบัทั้งดา้นเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม และ
สังคม บนพื้นฐานการดูแลก ากบักิจการท่ีดี (Environmental, Social, Governance: ESG)  ทั้งน้ีเพื่อบริหาร
จดัการกิจการใหเ้กิดประโยชน์ต่อกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มอยา่งสมดุล  

ESG ถือเป็นอีกหน่ึงตัวช้ีวัดท่ีจะท าให้นักลงทุนและสถาบันการเงินเห็นว่าบริษัทท่ีมี ESG จะมี
ความม่ันคงในการด าเนินธุรกิจ และน าเอาเร่ือง ESG มาเป็นเคร่ืองมือในการประกาศปล่อยกู้ให้กับ
อุตสาหกรรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม 

โดยในปี 2565 บริษทัติดอนัดบัรายช่ือในกลุ่มหลกัทรัพยย์ ัง่ยนื ESG100 จดัเป็นองคก์รท่ีมีผลการ
ด าเนินงานโดดเด่นดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม ธรรมาภิบาล และเติบโตอย่างย ัง่ยืนจากสถาบนัไทยพฒัน์, 
ได้รับคดัเลือกให้อยู่ในหุ้นย ัง่ยืน THSI (Thailand Sustainability Investment) ประจ าปี 2565 จากตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และรางวลัอ่ืนๆจากองคก์รชั้นน าภายในประเทศและต่างประเทศ 

นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัได้รวมพลงับรรเทาความเดือนร้อนให้แก่สังคม ชุมชน พนักงาน และ
โครงการช่วยเหลือสังคมดา้นอ่ืนๆ ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ้ดัเตรียมวีดีทศัน์ให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บชมดงัต่อไปน้ี ขอ
เรียนเชิญรับชมวีดีทศัน์ค่ะ  

 

   จึงขอเรียนใหท่ี้ประชุมรับทราบ 
 

มติท่ีประชุม  : ท่ีประชุมรับทราบการรายงานกิจการประจ าปี 2565 
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วาระท่ี 3 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2565 
 

 ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2565  ตามท่ีได้
จดัพิมพไ์วใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 2565(แบบ 56-1 One Report) ของบริษทัฯ 
ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้และไดม้อบหมายให้ นายมนู  เลียวไพโรจน์  ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ รายงานสรุปใหท่ี้ประชุมทราบ 

นายมนู  เลียวไพโรจน ์ไดร้ายงานใหท่ี้ประชุมทราบวา่  คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ท่ี
ตามความรับผิดชอบ โดยท าการสอบทานและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน  สอบทานเร่ืองการ
เปิดเผยขอ้มูลต่อผูล้งทุน  ตลอดจนสอบทานการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และเร่ืองท่ี
มีความส าคญัอ่ืน (อาทิเช่น หลกั ESG ตามรายงานความย ัง่ยนื ปี 2565 เป็นตน้) โดยในรอบปี 2565 ไดจ้ดั
ใหมี้การประชุมทั้งส้ิน 5 คร้ัง ในการปฏิบติัหนา้ท่ีสรุปได ้ดงัน้ี 
      ในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การจดัประชุมทั้งส้ิน จ านวน 5 คร้ัง โดยท าการสอบทาน 
พิจารณา และประเมินผลระบบการควบคุมภายใน การสอบทานงบการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลต่อผู ้
ลงทุน การสอบทานการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง สอบทานการบริหารความเส่ียง 
สอบทาน รายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และการพิจารณา คดัเลือก เสนอ
แต่งตั้ง และ ก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีของกิจการ สรุปการปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ดงัน้ี 
 

1. การสอบทานและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 
บริษทัมีการด าเนินงานโดยยดึหลกัคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และ การด าเนินธุรกิจอยา่ง

ย ัง่ยนื ท่ีใหค้วามส าคญัดา้นเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม สงัคม และการก ากบัดูแลกิจการ ท่ีดี ตามแนวคิดและ
ปรัชญาของคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารระดบัสูง โดยบริษทัมีการก าหนด นโยบาย มีการจดัท าแนว
ทางการปฏิบติังานท่ีตระหนกัถึงระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม และบริษทัไดน้ าหลกัอิทธิบาท 4 
หนทางสู่ความส าเร็จ และความมุ่งมัน่ในการสร้างความสุขท่ีสมดุลพร้อมคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนอยา่งย ัง่ยนื
ตามหลกัพรหมวิหาร 4 รวมทั้งหลกัอริยสจั 4 ท่ีเป็นอริยธรรมสู่การพน้ทุกขต์ามหลกัค าสอนของสมเดจ็
พระสัมมา สมัพทุธเจา้ และจรรยาบรรณ ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ (Code of Conduct) มาใชเ้พื่อเป็นแนวทาง
ในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารและพนกังาน โดยค านึงถึงประโยชน์ และความเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียท่ีเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย นบัตั้งแต่หน่วยงานราชการ ผูถื้อหุน้ คู่คา้ คู่สญัญา ในส่วนของพนกังานมีการ
พฒันาส่งเสริมการเรียนรู้ในลกัษณะองคก์รแห่งการเรียนรู้อนัส่งผลใหบ้ริษทัพฒันาไปอยา่งย ัง่ยนืในระยะ
ยาว จากการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบในปีท่ีผา่นมา บริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี มี
การปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใตร้ะบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
อนัส่งผลใหส้ามารถป้องกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนไดภ้ายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม ลดความเส่ียงจาก
การ ด าเนินงาน ช่วยใหง้บการเงินและรายงานของบริษทัถูกตอ้ง เช่ือถือได ้รวมทั้งสามารถปกป้อง
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ทรัพยสิ์นของบริษทัและเงินลงทุนของผูถื้อหุน้ดว้ย และประธานคณะกรรมการตรวจสอบไดอ้นุมติั 
แผนงานการตรวจสอบประจ าปี 2566 โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผูป้ฏิบติัการตรวจสอบให้
เป็นไปตามแผนงานฯดงักล่าว 
 

2. การสอบทานงบการเงนิและการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน 

งบการเงินเป็นรายงานทางการเงินท่ีแสดงถึงผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของกิจการท่ี
ตอ้งเปิดเผยต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ทั้งน้ีคณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานรายการท่ีส าคญัในงบการเงินรวม 
ของบริษทัทั้งงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินรอบปีบญัชี 2565 รวมทั้งไดป้ระชุม ร่วมกบัผูส้อบ
บญัชีของบริษทัเพื่อแลกเปล่ียนความเห็นต่องบการเงินอยา่งอิสระโดยไม่มีฝ่ายจดัการ ในประเดน็ขอ้มูลท่ี
เป็นสาระส าคญัของงบการเงิน และการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินเห็นวา่บริษทัฯมีการ
จดัท ารายงานทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปมีการเปิดเผย ขอ้มูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินอยา่งเพยีงพอและภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม ตามขอ้ก าหนดของ กฎหมายและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีสภาวิชาชีพบญัชีก าหนดไว ้อนัเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจของผู ้
ลงทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายแลว้ 

 

3.การสอบทานการปฏิบัตติามข้อก าหนดของกฎหมายที่เกีย่วข้อง 

คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การสอบทานการปฏิบติัตามระเบียบ ค าสัง่ ขอ้บงัคบัของกฎหมาย 
และของ หน่วยงานก ากบัดูแลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั โดยบริษทัมีระบบป้องกนัการใช้
ขอ้มูลภายใน ในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์มีการก าหนดขอ้หา้มและบทลงโทษไวใ้นขอ้บงัคบัของพนกังาน
โดยมีโทษถึง ขั้นเลิกจา้ง มีการก ากบัดูแลใหผู้บ้ริหารของบริษทัจดัท ารายงานการถือครองหลกัทรัพยข์อง
บริษทัตาม ขอ้ก าหนดของกฎหมาย นอกจากน้ียงัใหค้วามส าคญักบัหนา้ท่ีตามกฎหมายในเร่ืองการเปิดเผย
ขอ้มูลของ บริษทัในรายงานทางการเงิน รายการระหวา่งกนั และรายงานต่างๆ ใหมี้ความถูกตอ้ง ครบถว้น 
เช่ือถือไดแ้ละทนักาล 
 

4. การสอบทานการบริหารความเส่ียง 

บริษทัมีการจดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงท่ีมีประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเป็นประธานและ
มีผูบ้ริหารหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเป็นกรรมการ ท าหนา้ท่ีพิจารณาโครงสร้าง นโยบาย กรอบการบริหาร
ความเส่ียง แผนการจดัการความเส่ียง ทบทวนความเส่ียงและติดตามการบริหารความเส่ียง โดยมีฝ่าย
บริหารความเส่ียงเป็นผูรั้บผิดชอบจดัท ารายงานการบริหารความเส่ียง ด าเนินการและสนบัสนุนการ
บริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร โดยบริษทัไดใ้หค้วามส าคญักบัความเส่ียงทางดา้นส่ิงแวดลอ้มจากการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความเส่ียงอนัอาจเกิดจากอาชญากรรม
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ทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยสีมยัใหม่ (IT SECURITY) ความเส่ียงทางดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภคจาก
เทคโนโลยกีารส่ือสารท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเกิดโรคระบาด COVID-19 
เป็นตน้ ซ่ึงบริษทัโดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและทุกหน่วยงานในองคก์รไดมี้การ สงัเกตการณ์
สภาพแวดลอ้มต่างๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไปและพิจารณาถึงความเส่ียงท่ีส าคญัท่ีอาจมีผลกระทบกบัการ
ด าเนินงานของบริษทัมาอยา่งต่อเน่ือง โดยไดก้ าหนดมาตรการท่ีจะตอบสนองต่อความเส่ียงใหอ้ยู ่ใน
ระดบัท่ียอมรับไดจ้ากการประชุมผูบ้ริหารทุกสปัดาห์ และมีการก าหนดไวใ้นแผนงานประจ าปี 
 

5. การสอบทานการตรวจสอบการทุจริต หรือคอร์รัปชัน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้นน้ใหบ้ริษทัฯมีการด าเนินงานท่ีเป็นไปตามการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
การจดัใหมี้ระบบการรับเร่ืองร้องเรียน รวมถึงการจดัใหมี้ช่องทางใหพ้นกังาน ผูถื้อหุน้ และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
สามารถติดต่อกบัคณะกรรมการตรวจสอบไดโ้ดยตรง เพือ่ใหส้ามารถแจง้ขอ้มูลต่างๆ ต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในเร่ืองเก่ียวกบัขอ้ร้องเรียน การกระท าผดิกฎหมายหรือไม่เป็นไปตามจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ หรือขอ้สงสยัในรายงานทางการเงินหรือระบบการควบคุมภายในไดโ้ดยสะดวกทั้งทางอีเมล 
เวบ็ไซต ์ไปรษณีย ์และทางกล่องรับแจง้เบาะแสและขอ้ร้องเรียน ตลอดจนมีมาตรการคุม้ครองโดยไม่
เปิดเผยผูแ้จง้ขอ้มูลและถือเป็นความลบั คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการประเมินความเส่ียง
โอกาสเกิดการทุจริตและผลกระทบ เพื่อก าหนดแนวทางเชิงป้องกนัการทุจริตท่ีจะเกิดข้ึนไดใ้นระบบงาน
ต่างๆ รวมทั้งไดส้อบทานมาตรการ ทบทวนระเบียบการสอบสวนใหท้นัสมยัและเหมาะสมกบัสภาพการ
ด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 

 

6. การสอบทานรายการที่เกีย่วโยงกนั หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

บริษทัไดจ้ดัท าจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั (Code of Conduct) ใหก้รรมการบริษทั ผูบ้ริหาร 
และ พนกังานทุกระดบัและทุกคนไดรั้บทราบและเสริมสร้างใหเ้ป็นวฒันธรรมองคก์ร ท่ีใหค้วามส าคญั
กบั การปฏิบติังานท่ีไม่ขดักบัการมีส่วนไดเ้สีย และความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั เพื่อใหอ้งคก์ร 
ไดรั้บประโยชน์สูงสุดจากการด าเนินธุรกิจท่ีมีความโปร่งใสและตรวจสอบได ้คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดส้อบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนัและรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์จากรายงานของ 
กรรมการท่ีเก่ียวขอ้ง พบวา่รายการท่ีเกิดข้ึนมีความสมเหตุสมผล ไม่ท าใหบ้ริษทัเสียประโยชน์ และมีการ
เปิดเผยใหห้น่วยงานก ากบัดูแลรับทราบอยา่งถูกตอ้งในระยะเวลาท่ีก าหนด 

 

7. การพจิารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้ง และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2566  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาความเป็นอิสระ ผลงานและประสบการณ์ของผูเ้สนอตวัเป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษทั และความเหมาะสมของค่าตอบแทน ตลอดจนพิจารณาใหมี้การหมุนเวียนผูส้อบ



ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1 
 

20 

 

บญัชี จึงมีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ และเพื่อขออนุมติัจากท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้ในการพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวธญัลกัษณ์ เกตุแกว้ ทะเบียนเลขท่ี 8179 หรือ นายเอกสิทธ์ิ ชูธรรม
สถิตย ์ทะเบียนเลขท่ี 4195 หรือนายณฐัพงศ ์ตนัติจิตตานนท ์ทะเบียนเลขท่ี 8829 แห่งบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิ
ไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจ าปี 2566  และพิจารณาก าหนดค่าสอบบญัชี
ประจ าปี  2566  ของบริษทั  เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นจ านวนเงิน 2,500,000 บาท 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่ ในปีท่ีผา่นมา คณะกรรมการบริษทั รวมทั้ง
ผูบ้ริหารของ บริษทัใหค้วามส าคญักบัการบริหารงานตามหลกัการด าเนินธุรกิจอยา่งย ัง่ยนืดว้ยบรรษทัภิ
บาลท่ีดี มีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ มีความมุ่งมัน่ในการปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของ
องคก์รเยีย่งมืออาชีพ โดยบริษทัมีการพฒันาระบบคุณภาพของผลิตภณัฑต์ามมาตรฐานสากล มีการปฏิบติั
ตามขอ้ก าหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง มีการช่วยเหลือเก้ือกลูสงัคมและดูแลใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม มีการจดัท า
รายงานทางการเงินเพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป มีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเพียงพอ 
รายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ไดรั้บการจดัการท่ีสมเหตุผลไม่เสียหายต่อกิจการ มีระบบ
การควบคุมภายในระบบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอยา่งเพียงพอ ไม่ปรากฎขอ้บกพร่องอนัเป็นสาระส าคญั 

จึงขอเรียนใหท่ี้ประชุมรับทราบ 
 

มติท่ีประชุม  : ท่ีประชุมรับทราบการรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบดงักล่าว 
 
วาระท่ี 4  พจิารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนประจ าปี 2565 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม   
                2565 
 
 ประธานฯ  ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนประจ าปี 2565 ส้ินสุด ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 ซ่ึงไดผ้่านการตรวจสอบรับรองจากผูส้อบบญัชีของบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ
บญัชี จ ากดั และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ แลว้ และไดม้อบหมายให ้
นายมนู  เลียวไพโรจน์  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานสรุปใหท่ี้ประชุมพิจารณา 
 นายมนู  เลียวไพโรจน์ ไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่  งบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนประจ าปี 2565 ส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2565  ไดผ้่านการตรวจสอบและรับรองจากผูส้อบบญัชีจากบริษทั  เคพีเอ็มจี ภูมิไชย  สอบบญัชี จ ากดั  และไดรั้บ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ  แลว้ ในส่วนของรายละเอียดนั้น ขอให้ นางสาวกรุณา  เพิ่มศิริ
พนัธ์ุ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี เป็นผูน้ าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 
                 นางสาวกรุณา  เพิ่มศิริพนัธ์ุ ไดช้ี้แจงรายละเอียดใหผู้ถื้อหุน้ทราบดงัน้ี 
 
 



ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1 
 

21 

 

สรุปรายการเปลีย่นแปลงทีส่ าคัญในปี 2565

หน่วย :  ลา้นบาท หน่วย :  %

2564 2565 ผลตา่ง เพิม่ (ลด) ผลตา่ง เพิม่ (ลด)

สนิทรัพย์รวม 48,485         50,579      2,094             4.32

หนีส้นิรวม 17,634         19,015      1,381             7.83

 

สว่นของผถูือหุน้รวม 30,852         31,564      712                2.31

 

มูลคา่ตามบัญชตีอ่หุน้ (บาท) 3.67            3.76          0.09               2.45

 

รายไดจ้ากการขายรวม 11,074         10,200      ( 874 )             -7.89

รายไดร้วม 11,343         10,625      ( 718 )             -6.33

 

ตน้ทนุขาย 6,187           7,185        998                16.13

 

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารและตน้ทนุในการจัดจ าหน่าย 647             524           ( 123 )             -19.01

 

ก าไรจากการด าเนนิงาน(สทุธ)ิ 4,480           2,858        ( 1,622 )          -36.21

 

ก าไรส าหรับปี 4,191           2,813        ( 1,378 )          -32.88

ก าไรตอ่หุน้ (บาท) 0.499           0.335        ( 0.164 )          -32.85

 งบการเงินรวมของบริษทั ประจ าปี 2565 มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/
รายงานประจ าปี 2565(แบบ 56-1 One Report) แสดงรายละเอียดงบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนประจ าปี 2565 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ีแลว้สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

 
จึงใคร่ขอเสนอใหท่ี้ประชุมไดโ้ปรดพิจารณา 
 

มติท่ีประชุม  : ท่ีประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนประจ าปี 2565 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2565  ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
 -  เห็นดว้ย 6,263,661,042 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจ านวนเสียงทั้งหมด 
  ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 - ไม่เห็นดว้ย  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจ านวนเสียงทั้งหมด 
  ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 - งดออกเสียง 2,021,400 เสียง  
                - บตัรเสีย 0 เสียง 
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วาระท่ี 5 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรทุนส ารอง และการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2565 

 
   ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายภคัพล  เล่ียวไพรัตน์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นผูน้ าเสนอต่อท่ี

ประชุม 
                 นายภคัพล  เล่ียวไพรัตน์  ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมว่า เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 
2566  เพื่อพิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลส าหรับ
ผลการด าเนินงานส าหรับปี 2565 ซ่ึงไดพ้ิจารณาโดยค านึงถึงนโยบายในการจ่ายเงินปันผลอยา่งต่อเน่ือง  
โดยบริษทัฯ ยงัสามารถรักษาสภาพคล่องทางการเงินในระดบัท่ีเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจ  ผลการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ แลว้ ดงัน้ี  
 

              1.  จดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายส าหรับปี 2565  ทั้งน้ี ในส่วนของการจดัสรรก าไรเพื่อเป็นทุน
ส ารองตามกฏหมายตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ 2535 มาตรา 116 และตามขอ้บงัคบัของ
บริษทัฯ ขอ้ 45 ไดก้ าหนดใหบ้ริษทัฯ ตอ้งท าการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี ส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ี
จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ ไดมี้จ านวนทุนส ารองตาม
กฏหมายครบถว้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน ตามท่ีก าหนดไวแ้ลว้ (คือ จ านวนรวม 840,000,000 
บาท ตั้งแต่ส้ินปี 2563)  จึงไม่มีความจ าเป็นต้องพิจารณาจดัสรรก าไรไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฏหมาย
เพิ่มเติมอีก   
 

  2. จ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2565 ในอตัราหุ้นละ 0.24 บาท เป็นจ านวน
เงินรวม 2,016,000,000 บาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 71.67 ของก าไรสุทธิประจ าปี 2565) โดยบริษทัฯ ได้
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก าไรสะสมจนถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2565  รวมในอตัราหุ้นละ 0.21 บาท 
(โดยแบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.12 บาท (ในวนัท่ี 23 กนัยายน 2565) และเงินปันผลหุ้นละ 0.09 
บาท (ในวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2566) คิดเป็นจ านวนเงินรวม 1,764,000,000 บาท แลว้ จึงคงเหลือเงินปันผล
ท่ีตอ้งจ่ายเพิ่มอีก 0.03 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจ านวนเงินรวม 252,000,000 บาท โดยจ่ายจากก าไรสะสมท่ี
ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล จากการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ผูถื้อท่ีไดรั้บเงิน
ปันผลจะไม่ถูกหกัภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่าย  ดงันั้นผูรั้บเงินปันผลจะไม่ไดรั้บเครดิตภาษี  โดยก าหนดรายช่ือผู ้
ถือหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลในวนัท่ี 9 มีนาคม 2566 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 
2566 
              ส าหรับสิทธิในการรับเงินปันผลดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอนเน่ืองจากตอ้งรอการอนุมติัจากท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ก่อน 

 
  จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมไดโ้ปรดพิจารณา 
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มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรทุนส ารอง  และการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2565  ตาม
รายละเอียดท่ีเสนอดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

   -  เห็นดว้ย 6,265,683,386 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจ านวนเสียงทั้งหมด 
  ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 - ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจ านวนเสียงทั้งหมด 
  ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 - งดออกเสียง 0 เสียง  
                - บตัรเสีย 0 เสียง 

 
วาระท่ี  6 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2566 
 
 ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ นายมนู  เลียวไพโรจน์  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ น าเสนอ
รายละเอียดการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรับปี 2566 
 

นายมนู  เลียวไพโรจน์    ไดเ้สนอต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการของบริษทัฯได้พิจารณาแลว้
เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกบริษทั เคพีเอม็จีภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็น
ส านกังานสอบบญัชี และมีมติให้เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งบุคคลเป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษทัฯ และอนุมติัค่าสอบบญัชีประจ าปี 2566 ดงัน้ี 
              1. อนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2565 ไดแ้ก่ 
 

   - นางสาวธญัญาลกัษณ์ เกตุแกว้ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี  8179 หรือ 
   - นายเอกสิทธ์ิ  ชูธรรมสถิตย ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4195 หรือ  
   - นายณฐัพงศ ์ตนัติจตัตานนท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 8829   
 โดยให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงมีอ านาจตรวจสอบ ท า และลงนามในรายงานการสอบบญัชีของ

บริษทัฯ 
 

               2. อนุมติัค่าสอบบญัชีงบการเงินของบริษทัฯ ประจ าปี 2566 เป็นจ านวนเงิน 2,500,000 บาท (ค่า
สอบบญัชีงบการเงินของบริษทัฯ ประจ าปี 2565 เป็นเงิน 2,400,000 บาท) เพิ่มข้ึนจ านวน 100,000 บาท 
(หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 4.17)  โดยรวมค่าตรวจสอบระบบ IT แลว้ ทั้งน้ีไม่รวมค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม อาทิเช่น ค่า
เดินทาง ค่าท่ีพกั ค่าล่วงเวลา ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าบริการจดัท างบการเงิน และค่าบริการตรวจสอบการปฏิบติั
ตามเง่ือนไขของบตัรส่งเสริมการลงทุน เป็นตน้  
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            โดยบริษทัท่ีเป็นส านกังานสอบบญัชีและผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอขา้งตน้ไม่มีความสัมพนัธ์
หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 
 

จึงใคร่ขอเสนอใหท่ี้ประชุมไดโ้ปรดพิจารณา 
 

มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั้ง นางสาวธัญญาลกัษณ์ เกตุแกว้ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียน
เลขท่ี  8179 หรือ นายเอกสิทธ์ิ  ชูธรรมสถิตย ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  4195 หรือนายณัฐพงศ์ ตนัติจัตตา
นนท์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8829  ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีจากบริษทัเคพีเอ็มจีภูมิไชย สอบบญัชี 
จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯในปี 2566 โดยก าหนดค่าสอบบญัชี (รวมค่าตรวจสอบระบบ IT แลว้) เป็น
เงินจ านวน 2,500,000 บาท   ทั้งน้ีไม่รวมค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม อาทิเช่นค่าเดินทาง ค่าท่ีพกั ค่าล่วงเวลา ค่าเบ้ียเล้ียง 
ค่าบริการจดัท างบการเงิน ค่าบริการตรวจสอบการปฏิบติัตามเง่ือนไขของบตัรส่งเสริมการลงทุน เป็นตน้  
ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

  -  เห็นดว้ย 6,265,671,414 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของจ านวนเสียงทั้งหมด 
  ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 - ไม่เห็นดว้ย 5,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 ของจ านวนเสียงทั้งหมด 
  ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 - งดออกเสียง 7,000 เสียง  
                - บตัรเสีย 0 เสียง 
 
 
วาระท่ี 7 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 
      ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ นางสาววีรนุช  ขิมข า เลขานุการบริษทั  เป็นผูแ้ถลงรายละเอียด

เก่ียวกบัวาระน้ีต่อท่ีประชุม 
                   

                 นางสาววีรนุช  ขิมข า ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมวา่ในปี 2566 น้ี มีกรรมการท่ีครบรอบออกตามวาระ
จ านวน 5 ท่าน ประกอบดว้ย 
 

     1.  นายประมวล  เล่ียวไพรัตน์         รองประธานกรรมการ 
     2.  นายภคัพล  เล่ียวไพรัตน์         รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
     3.  นายธีระพงษ ์ วกิิตเศรษฐ                  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ   
     4.  นางสาวภทัรพรรณ  เล่ียวไพรัตน์      กรรมการ 
     5.  นางสาวมาลินี  เล่ียวไพรัตน์   กรรมการ 
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    โดยกรรมการทั้ง 5 ท่านดงักล่าว มีสิทธิท่ีจะไดรั้บเลือกตั้งกลบัเขา้มาเป็นรองประธานกรรมการ 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  และกรรมการของบริษทัฯ ตามเดิม
ต่อไปอีกวาระหน่ึง 

    ซ่ึงคณะกรรมการของบริษทัฯ ปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะคณะกรรมการสรรหา ยกเวน้ผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ไดพ้ิจารณาจากคุณสมบติัของกรรมการท่ีครบรอบออกตามวาระทั้ง 5 ท่านเป็นรายบุคคลแลว้มีความเห็นวา่ 
กรรมการท่ีครบรอบออกตามวาระทั้ง 5 ท่านดงักล่าว มีพื้นฐานและความเช่ียวชาญหลากหลายอาชีพ มี
ภาวะผูน้ า มีวิสัยทศัน์กวา้งไกล มีคุณธรรม จริยธรรม มีประวติัการท างานท่ีโปร่งใส มีความสามารถในการ
แสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระและมีคุณสมบติัเหมาะสมกบัธุรกิจของบริษทัฯ ประกอบกบัในระหวา่งท่ี
ปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการอยูเ่ดิมไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการและอนุกรรมการอยา่งสม ่าเสมอและบงัเกิด
ผลดีต่อบริษทัฯ ตลอดมา  ซ่ึงประวติัและผลงานโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 5 ท่าน ปรากฏตามเอกสารท่ี
ส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้  

 

  จึงใคร่ขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระทั้ง 5 ท่านกลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึง และมีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกับกิจการของบริษัทฯ 
เหมือนเดิมทุกประการ  
  
มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมมีมติอนุมติัเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่านกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไป
อีกวาระหน่ึงและมีอ านาจหนา้ท่ีเก่ียวกบักิจการของบริษทัฯ เหมือนเดิมทุกประการ โดยมีรายนามดงัน้ี 

     1.  นายประมวล  เล่ียวไพรัตน์         รองประธานกรรมการ 
     2.  นายภคัพล  เล่ียวไพรัตน์         รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
     3.  นายธีระพงษ ์ วกิิตเศรษฐ                  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ   
     4.  นางสาวภทัรพรรณ  เล่ียวไพรัตน์      กรรมการ 
     5.  นางสาวมาลินี  เล่ียวไพรัตน์   กรรมการ 
 

ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 -  เห็นดว้ย 6,108,758,172 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 97.4954 ของจ านวนเสียงทั้งหมด 
  ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 - ไม่เห็นดว้ย 156,928,842 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.5046 ของจ านวนเสียงทั้งหมด 
  ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 - งดออกเสียง 0 เสียง  
                - บตัรเสีย 0 เสียง 
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วาระท่ี 8  พจิารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ 
 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาววีรนุช  ขิมข า เลขานุการบริษทั  เป็นผูแ้ถลงรายละเอียด
เก่ียวกบัวาระน้ีต่อท่ีประชุม 
 

นางสาววีรนุช  ขิมข า  ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมว่า  เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน 
และการจดัการกิจการของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปโดยมีประสิทธิภาพและสัมฤทธ์ิผลมากยิง่ข้ึน จึงเห็นสมควร
มีมติเห็นชอบในการเสนอให้มีการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเขา้ใหม่ราย นายประทีป  เล่ียวไพรัตน์ เขา้
ด ารงต าแหน่ง รองประธานกรรมการ และรองประธานคณะจดัการ โดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี 20 เมษายน 
2566 เป็นตน้ไป   ทั้งน้ี ภายหลงัการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม 1 ท่าน ขา้งตน้ คณะกรรมการของบริษทัจะมี
จ านวนทั้งหมด 16 ท่าน 

 

            ในการน้ีคณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาจาก
คุณสมบติัของตามหลกัเกณฑใ์นการสรรหา โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ 
ความสามารถ ความช านาญเฉพาะ คุณธรรม จริยธรรม และความพร้อมท่ีจะอุทิศเวลาในการปฏิบติัหนา้ท่ี
ในฐานะกรรมการ เพื่อให้สอดคลอ้งกบักลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อ
บริษทัและผูถื้อหุ้น  ทั้งน้ี นายประทีป  เล่ียวไพรัตน์ ไม่ไดด้ ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารใน
กิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกบับริษทั  
และเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัครบถว้น และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง   ส าหรับประวติั
โดยสังเขปของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทัฯ  รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่
ส่งมาด้วยล าดบัที่ 4  
 

จึงใคร่ขอเสนอให้ท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการเขา้ใหม่ราย นายประทีป  
เล่ียวไพรัตน์ เขา้ด ารงต าแหน่ง รองประธานกรรมการ และรองประธานคณะจดัการ โดยให้มีผลตั้งแต่
วนัท่ี 20 เมษายน 2566 เป็นตน้ไป    
 
มติท่ีประชุม  :   ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั้งกรรมการเขา้ใหม่ราย นายประทีป  เล่ียวไพรัตน์ เขา้ด ารง
ต าแหน่ง รองประธานกรรมการ และรองประธานคณะจดัการ โดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี 20 เมษายน 2566 
เป็นตน้ไป 
ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

  -  เห็นดว้ย 6,112,863,573 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 97.5609 ของจ านวนเสียงทั้งหมด 
  ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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 - ไม่เห็นดว้ย 152,823,441 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.4391 ของจ านวนเสียงทั้งหมด 
  ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 - งดออกเสียง 0 เสียง  
                - บตัรเสีย 0 เสียง 
 
วาระท่ี 9  พจิารณาก าหนดและแก้ไขเปลีย่นแปลงรายช่ือกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผูกพนับริษัทฯ 
 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาววีรนุช  ขิมข า เลขานุการบริษทั  เป็นผูแ้ถลงรายละเอียด
เก่ียวกบัวาระน้ีต่อท่ีประชุม 
 
             นางสาววีรนุช  ขิมข า ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมวา่ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการแต่งตั้งกรรมการเขา้ใหม่ 
ราย นายประทีป  เล่ียวไพรัตน์ เขา้ด ารงต าแหน่ง รองประธานกรรมการ และรองประธานคณะจดัการ โดย
ใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ี 20 เมษายน 2566 เป็นตน้ไป   
 

บริษทัฯ จึงใคร่ขอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี พ.ศ. 2566   พิจารณาอนุมติัการก าหนดและ
แกไ้ขเปล่ียนแปลงรายช่ือกรรมการผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษทัฯ   หลงัจากท่ีมีการอนุมติัแต่งตั้ง
กรรมการเขา้ใหม่ดงักล่าว โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

             ช่ือและจ านวนกรรมการซ่ึงมีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทั คือ 
“ นายประชยั เล่ียวไพรัตน์, นายประมวล เล่ียวไพรัตน์, นางอรพิน เล่ียวไพรัตน์, นายประหยดั เล่ียวไพ
รัตน์  นางสาวภทัรพรรณ   เล่ียวไพรัตน์, นายภากร เล่ียวไพรัตน์,นายภคัพล เล่ียวไพรัตน์ นางณิธาวนั 
เล่ียวไพรัตน์ นายปรกฤษฏ ์เล่ียวไพรัตน์  , นายประทีป  เล่ียวไพรัตน์ กรรมการสองใน สิบ คนน้ีลงลายมือ
ช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั ” 

  
มติท่ีประชุม  :   ท่ีประชุมมีมติอนุมติัก าหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงรายช่ือกรรมการผูมี้อ  านาจลงลายมือ
ช่ือผกูพนับริษทัฯ ตามท่ีเสนอ  ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 -  เห็นดว้ย 6,257,865,614 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.8752 ของจ านวนเสียงทั้งหมด 
  ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 - ไม่เห็นดว้ย 7,821,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1248 ของจ านวนเสียงทั้งหมด 
  ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 - งดออกเสียง 0 เสียง  
                - บตัรเสีย 0 เสียง 
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วาระท่ี 10  รับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ 
 
                     ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นางสาววีรนุช  ขิมข า เลขานุการบริษทั  เป็นผูแ้ถลงต่อท่ีประชุม 
 

                     นางสาววีรนุช  ขิมข า ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมวา่ ตามท่ีท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2559 เม่ือ
วนัท่ี 29 เมษายน 2559  ในวาระท่ี 2.6 ไดมี้มติอนุมติัหลกัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั  โดย
มอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูมี้อ  านาจพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัฯ โดย
ถือหลกัเกณฑ์การพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัฯ ตามแนวทางเช่นเดียวกับบริษทั
มหาชนจ ากดั ในตลาดหลกัทรัพยถื์อปฏิบติั  โดยเปรียบเทียบและอา้งอิงกบัอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั
และขนาดใกลเ้คียงและค านึงถึงฐานะและผลประกอบการของบริษทัฯ เป็นส าคญั ทั้งน้ี เพื่อเป็นการตอบ
แทนผลการปฏิบัติหน้าท่ี สร้างแรงจูงใจให้แก่บุคคลากรท่ีมีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ทักษะและ
ประสบการณ์ท่ีเหมาะสมเอ้ือประโยชน์สูงสุดต่อความส าเร็จในการประกอบกิจการของบริษทัฯ โดยใหมี้ผล
ตั้งแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัเป็นตน้ไป จนกวา่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน
นั้น  

เพื่อเป็นการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยซ่ึงส่งเสริมใหค้ณะกรรมการของบริษทัฯ ควรรายงานค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ของบริษทัฯ ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ไดรั้บทราบเป็นประจ าทุกปี   บริษทัฯ จึงใคร่ขอเรียนใหท่ี้ประชุมรับทราบ
วา่  ส าหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษทัฯ  จ านวน  15   ท่าน ท่ีไดรั้บในปี พ.ศ. 2565  
ประกอบดว้ยค่าตอบแทนรายเดือน เงินโบนสั และค่าเบ้ียประชุม  รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน  26,785,440  
บาท    คิดเป็นอตัราร้อยละประมาณ  0.25  ของรายไดร้วมของบริษทัฯ (รายไดร้วมบริษทัฯ ปี 2565 มี
จ านวน  10,625,495,401.18 บาท)  รายละเอยีดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/รายงาน
ประจ าปี 2565(แบบ 56-1 One Report) ตามรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR CODE) ในแบบฟอร์มหนงัสือเชิญ
ประชุม ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีแลว้ 
 
มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี 11  พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 
                   ------ไม่มี------- 
 
ประธานในท่ีประชุมเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมถามค าถาม ดงัน้ี 
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 -ค าถามจาก  นายศิริชยั สกลุศรีมนตรี ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง     ถามเร่ืองการสอบบญัชี วา่ใช ้AI หรือ 
เปล่า เพราะถา้ใชแ้ลว้ค่าสอบบญัชีกค็วรจะปรับลดลง 
 ประธานในท่ีประชุม มอบหมายให้นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูต้อบ โดย
ตอบว่า   การสอบบญัชีก็คงจะมีการใชค้วบคู่กนัไป ทั้งท่ีด าเนินการโดยผูส้อบบญัชีและใชเ้คร่ืองมือประดิษฐ์ 
และผูส้อบบัญชีเองก็ได้มีการสอบทานไวอ้ย่างครบถว้นแล้ว  และประธานคณะกรรมการตรวจสอบก็ได้
มอบหมายให ้นายบุญญฤทธ์ิ ถนอมเจริญ  ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั เป็นผูช้ี้แจงเพิ่มเติม โดยนายบุญญฤทธ์ิ 
ตอบว่า ในส่วนของการตรวจสอบ ผูส้อบใช้เทคโนโลยีหลายรูปแบบ รวมทั้งการใช ้AI ใช้เทคโนโลยีเขา้มา
ตรวจสอบ  ค่าสอบบญัชีท่ีสูงข้ึนนั้นไม่ไดม้าจากตรงน้ี แต่มาจากค่าแรงท่ีสูงข้ึนของปีปัจจุบนั   
 

 -ค าถามจาก นายชยัรัตน์  ผลาดิกานนท ์เป็นผูถื้อหุน้มาดว้ยตวัเอง มีค าถามดงัน้ี 
-ถามวา่คาร์บอนเครดิต สามารถขายไดห้รือไม่  ถา้คิดมูลค่าเป็นเงินบาท มีมูลค่าเท่าไหร่ 
-งบการเงินในหมายเหตุท่ี 14  เก่ียวกบัเงินประกนัผลงานจ านวน 418 ลา้น บริษทัไดรั้บเงินน้ีมาเพื่อค ้า
ประกนัผลงานอะไร   
-และเจา้หน้ีค่าเคร่ืองจกัรจ านวน 204 ลา้นเป็นเจา้หน้ีเคร่ืองจกัรก่อสร้างท่ีโคราชและสงขลา ใช่หรือไม่  
ทั้ง 2 แห่งจะเร่ิมด าเนินการไดเ้ม่ือไหร่ 
-หมายเหตุ 19 รายไดค่้าเคร่ืองจกัร 216 ลา้นบาทนั้นใหใ้ครเช่า 
- บริษทัมีการท าประกนัภยั Bussiness Disruption เช่นน ้ าท่วม –ภยัพิบติัท่ีท าให้การเดินเคร่ืองจกัร
ตอ้งหยดุชะงกัหรือไม่ ถา้มีประกนัไวว้งเงินเท่าไหร่ 
- การส่งเสริมการลงทุนจะหมดอายใุนอีกก่ีปี ถา้หมดอายแุลว้จะรักษาก าไรอยา่งไร    
 

 ประธานฯ มอบหมายให้นายประเสริฐ  อิทธิเมฆินทร์ เป็นผูต้อบค าถาม   โดยนายประเสริฐช้ีแจงว่า
ปกติแลว้ถา้บริษทัมีการจา้งงานผูรั้บเหมาภายในประเทศ  บริษทัฯจะตอ้งหักเงินค่าจา้งในการก่อสร้างไว้
จ านวน 10% เพื่อเป็นการประกนัผลงาน  และเงินจ านวน 418 ลา้นก็เป็นเงินประกนัค่าก่อสร้างท่ีเราหกัจากผู ้
ก่อสร้างท่ีมาขยายโรงงานของบริษทั  เร่ืองค่าเช่าเคร่ืองจกัร 216 ลา้น ผูเ้ช่าคือ ซัพพลายเออร์ท่ีมาท างานท่ี
โรงงาน   
 หมายเหตุ 21  ค่าธรรมเนียม 44 ลา้น  เป็นค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุน้กู ้เป็นค่าธรรมเนียมจ่าย
ท่ีเราจะตดัไปในแต่ละปี   
 ค าถามเร่ืองประกันภยัฯ- บริษทัมีการท าประกันภยัแบบ All Risk และ Bussiness Disruption  ไว ้ 
การประกันของเราดูวงเงินจากทรัพย์สินของบริษัทเป็นหลัก ในส่วนของ Bussiness Disruption ก็จะ
ประกนัภยัไวด้ว้ยวา่หากหยดุชะงกัเกินก่ีวนั ส่วนท่ีเกินมานั้น บริษทัประกนักจ็ะตอ้งดูแลรับผดิชอบ  
 ในแง่การดูภาษี-งบก าไรขาดทุน จ านวนภาษีอาจจะไม่ตรงกับก าไรสุทธิก่อนภาษี เพราะตาม
มาตรฐานบญัชีมนัมีเร่ืองของสินทรัพยภ์าษี (ดีเฟอร์แทก็ซ์) ท่ีบริษทัจะตอ้งน ามาพิจารณาประกอบดว้ย 
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 การส่งเสริมการลงทุนของโรงไฟฟ้าก็จะหมดอายไุม่เท่ากนั ในส่วนของโรงไฟฟ้าบางโรงก็หมดไป
แลว้ บางโรงกย็งัมีอยูจ่นถึงปี 2570 
 
 -ค าถามจากคุณภูวิชญ ์ ผลาดิกานนท ์ ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง  ถามวา่ท าไมทีพีไอ โพลีนเพาเวอร์ ไม่
ค่อยชนะการประมูลโรงไฟฟ้า  แนวโนม้ในการประมูลโรงไฟฟ้าใหม่ๆเป็นอยา่งไรบา้ง 
 ประธานตอบวา่- ขอตอบสั้นๆวา่จะชนะหรือไม่ใหถ้ามนายกรัฐมนตรี  ส่วนแนวโนม้การประมูลนั้น
คิดวา่จากน้ีไปจนกวา่จะมีรัฐบาลใหม่ คงจะยงัไม่มีการประมูลเกิดข้ึน 
 คุณภูวิชญ์ ถามต่อเร่ืองคาร์บอนเครดิตว่า  ปัจจุบนัมีเก็บสะสมไวเ้ท่าไหร่ แนวโน้มในการซ้ือขาย
คาร์บอนเครดิตในไทยเป็นอย่างไร และราคาขายเฉล่ียคาร์บอนเครดิตจะอยู่ท่ีประมาณเท่าไหร่  ค  าถามต่อ
เร่ืองท่ีดินท่ีจะนะ บริษทัฯมีแผนจะใชป้ระโยชน์อยา่งไรบา้ง 
 ประธานตอบวา่- ขอตอบสั้นๆวา่  คาร์บอนเครดิตยงัไม่เกิดในประเทศไทย  ตอนน้ีก าลงัร่างกฎหมาย
กนัอยู ่ถา้ออกมาแลว้กฎหมายบอกวา่ไดเ้ท่าไหร่ เรากจ็ะไดต้ามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้ 
 ส่วนท่ีดินท่ีจะนะ นั้นบริษทัฯกมี็แผนอยู ่เพราะวา่โครงการท่ีจะนะนั้น  ไดรั้บการอนุมติัมา 3 ปี แลว้ 
มติสภาความมัน่คงก็ลงมติเห็นชอบในโครงการท่ีจะนะเรียบร้อยแลว้ และมติ ครม.ก็เห็นชอบในโครงการท่ี
จะนะเรียบร้อยแลว้  แต่ก็มีผูไ้ม่หวงัดีมาขอให ้ครม.ระงบัโครงการน้ีไวท้ั้งหมดเพื่อรอการท า SEA คิดวา่ถา้มี
รัฐบาลหนา้ข้ึนมา ก็ตอ้งคิดเพื่อผลประโยชน์ของประเทศไทย  เร่ืองของความมัน่คงซ่ึงเป็นเร่ืองส าคญั คิดว่า
อยา่งไรโครงการน้ีกต็อ้งเกิด 
 

- ค าถามจากคุณชยนัธร  ผลาดิกานนท ์ ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง  ถามวา่ เร่ืองค่า FT ลดลงในอนาคต  
บริษทัฯมีแผนท่ีจะเพิ่มรายไดอ้ยา่งไร 
 ประธานฯ ตอบวา่  ในอนาคตถา้ FT ลดลง เราก็คงจะมีเร่ืองคาร์บอนเครดิตเพิ่มเขา้มา ซ่ึงเขา้ใจวา่จะ
ชดเชยกนัได ้
 

- ค าถามจาก คุณลดัดา ธิติเกียรติพงษ ์  อาสาพิทกัษสิ์ทธิของผูถื้อหุน้ สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ดงัน้ี
เร่ืองวาระท่ี 7  การลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

 ประธานฯมอบหมายให้ นายนิติสิทธ์ิ จงพิทกัษรั์ตน์ ทีมงานเลขานุการบริษทัฯ เป็นผูต้อบ  โดยนาย
นิติสิทธ์ิตอบวา่  การเสนอกรรมการในวาระท่ี 7 นั้น คณะกรรมการเสนอใหเ้ลือกกลบั เขา้มาทั้ง 5 ท่าน ซ่ึงใน
การลงมติ จะขอมติให้เลือกทั้งหมดก่อน  ถา้ไม่ไดม้ติเลือกทั้งหมด ก็จะเสนอเป็นรายบุคคล ซ่ึงวิธีการน้ีก็มี
บริษทัจดทะเบียนหลายแห่งท ากนั กแ็ลว้แต่วฒันธรรมองคก์รของแต่ละท่ี   
 เร่ืองวาระท่ี 10 การรับทราบค่าตอบแทนของคณะกรรมการ  เคยเห็นแต่เป็นการขออนุมติั  จึงอยาก
ทราบวา่ท าไมถึงท าเป็นวาระเพื่อทราบ 
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 ประธานฯมอบหมายให้ นายนิติสิทธ์ิ จงพิทกัษรั์ตน์ ทีมงานเลขานุการบริษทัฯ เป็นผูต้อบ  โดยนาย
นิติสิทธ์ิตอบว่า  ในขอ้บงัคบัขอ้ 22 ของบริษทั ก าหนดว่า บริษทั มีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนในรูปของเงิน
รางวลั เบ้ียประชุม บ าเน็จ โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน  ตามขอ้บงัคบั หรือตามท่ีท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นจะพิจารณาอนุมติัลงมติ..... จนกว่าท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอ่ืน  ซ่ึง
บริษทัฯ ก็ด าเนินการตามข้อบังคบัของบริษทัฯ และวิธีการน้ีก็มีบริษทัจดทะเบียนหลายแห่งท ากันตาม
วฒันธรรมองคก์รของแต่ละท่ีท่ีท าได ้ จึงขอเรียนวา่บริษทัฯกป็ฏิบติัตามขอ้บงัคบัและตามกฎหมาย 
 เร่ืองวาระท่ี 2  ขอทราบความคืบหนา้ของการลงทุนในบริษทัยอ่ยวา่มีความคืบหนา้อยา่งไร 
 ประธานในท่ีประชุมตอบว่า บริษทัฯย่อยทั้งหมด เราตั้งไวเ้พื่อรองรับโครงการเมืองอุตสาหกรรม 
ก้าวหน้าท่ี อ  าเภอจะนะ  จะเร่ิมได้ก็ต่อเม่ือทางรัฐบาลอนุญาตให้โครงการจะนะเดินต่อไปได้  ตอนน้ี
โครงการทุกอย่างระงบัไวท้ั้งหมดเพื่อรอผลการท า SEA ทั้งๆท่ี มติครม.ก็อนุมติัหมดแลว้ตั้งแต่ 3 ปีท่ีแลว้ 
และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ดว้ย กข็อใหท่้านผูถื้อหุน้เห็นใจทางบริษทัฯดว้ย 
 
 -ค าถามจากคุณสมชัย  สุชาติเจริญยิ่ง ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตวัเอง  ถามว่าท าไมก าไรลดลงมาก 30% มี
สาเหตุจากอะไร ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2566  จะยงัลดลงหรือไม่ 
  ประธานในท่ีประชุมตอบวา่ สาเหตุก็เพราะวา่ adder เร่ิมทะยอยหมดอาย ุและราคาถ่านหินก็เพิ่มสูง
มากจากตนัละ 2,000 กว่าบาท ข้ึนราคาเป็น 6,000 -7,000 บาท ปีท่ีแลว้เป็นปีท่ีมีก าไรต ่าท่ีสุด  แต่ต่อไปก็คง
จะมีก าไรดีข้ึนเพราะราคาถ่านหินกเ็ร่ิมลดลงแลว้ 
 
 -ค าถามจากคุณพิมพล์ภสัร์ ธญัญกสิกร  ผูถื้อหุ้น มาดว้ยตนเองถามวา่  จะมีการประมูลโรงไฟฟ้าได้
เพิ่มอีกหรือไม่ และการจ่ายปันผลคร้ังต่อไป จะจ่ายมากกวา่เดิมหรือไม่ 
 ประธานในท่ีประชุมตอบว่า  เร่ืองประมูลโรงไฟฟ้าก็คงจะมีการประมูลเพิ่ม เพราะมีประกาศว่าจะ
ใหก้ารประมูลเพิ่มอีก 3,000 กวา่เมกะวตัต ์แต่วา่จะไดผ้ลเม่ือไหร่นั้นยงัไม่ทราบ  ส่วนเร่ืองการจ่ายปันผลคร้ัง
ต่อไปนั้น คิดวา่อยา่งนอ้ยๆกค็งเท่าเดิม  แต่จะมากกวา่เดิมเท่าไหร่ ทางบริษทัคงยงัไม่สามารถบอกได ้
 
 -ค าถามจากคุณถิรดา ทวีสุข    ผูถื้อหุน้ มาดว้ยตนเองถามวา่โครงการท่ีจะนะ  เม่ือยงัไม่เกิดแลว้ท่ีดิน
ท่ีซ้ือไวจ้ะมีโครงการอะไรข้ึนอีกหรือไม่ 
 ประธานในท่ีประชุมตอบว่า  - ท่ีดินท่ีซ้ือไวก้็ตอ้งรอโครงการจะนะ  เพราะโครงการน้ีมีข้ึนเพื่อ
ความมัน่คง ของประเทศ  สภาความัน่คงกอ็นุมติัแลว้  มติ ครม.กอ็นุมติัแลว้ 
 
  เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้เสนอเร่ืองอ่ืนใดหรือซกัถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีไดส้ละเวลา
มาร่วมประชุมผูถื้อหุน้ในคร้ังน้ีและขอปิดการประชุม 
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ปิดการประชุมเวลา 16.35 นาฬิกา 
 
 
    ลงช่ือ        ประชยั   เล่ียวไพรัตน์              ประธานท่ีประชุม 
                                                         (นายประชยั  เล่ียวไพรัตน์)  
 
    ลงช่ือ             วีรนุช ขิมข า                       เลขานุการบริษทั 
                                                            (นางสาววีรนุช  ขิมข า)  
 
 
 
 


